

Số: /KH-UBND

An Lão, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 17/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024), để ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, Ủy ban nhân huyện An Lão ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”, tổ chức các hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân đối với công tác người có công, hướng đến mục tiêu quan tâm tốt hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng, đồng thời động viên, chăm lo đời sống các gia đình người có công với cách mạng.

2. Yêu cầu

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về công tác người có công với cách mạng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước, thành phố, huyện đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng theo quy định hiện hành.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, liệt sĩ đảm bảo thiết thực, trang trọng, chu đáo, an toàn, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện, động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân

tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ, đảm bảo người có công và thân nhân người có công được quan tâm chăm sóc, đảm bảo về vật chất, động viên về tinh thần.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về Thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU ngày 23/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, trang trọng, có ý nghĩa, giáo dục sâu sắc, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm, đảm bảo người có công với cách mạng và thân nhân được quan tâm, chăm sóc cả về vật chất và tinh thần.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền

Tập trung tuyên truyền: Các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân đối với công tác người có công.

Tuyên truyền các tấm gương của người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu vượt khó làm giàu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện.

Tăng thời lượng phát sóng, mở thêm các chuyên mục biểu dương các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

2. Thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng

Thực hiện Nghị quyết số 42- NQ/TW ngày 24/11/2023, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Tập trung triển khai thực hiện các Văn bản thi hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Thực hiện việc công nhận, cấp giấy chứng nhận và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định hiện hành.

Tiếp tục rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công với cách mạng theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Phối hợp thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tập trung triển khai thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

3. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Triển khai thực hiện nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn Trung ương, ngân sách địa phương, tăng cường công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo khang trang, sạch đẹp.

Tổ chức Đoàn đại biểu của huyện đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia đường 9, Nghĩa trang cầu Nhe, Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước dịp kỷ niệm 27/7/2024. Có kế hoạch cụ thể sau khi có chủ trương của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn kinh phí, nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ tại các đơn vị; tăng cường công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, đảm bảo các công trình luôn sạch đẹp, khang trang.

Tổ chức tiếp nhận, tặng quà của Chủ tịch nước, thành phố đến các cá nhân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công trên địa bàn huyện.

Tổ chức các đoàn đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đi thăm, tặng quà đại diện các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ, Đài tưởng niệm Liệt sỹ Lương Khánh Thiện.

Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo phạm vi, thẩm quyền quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này tại các đơn vị; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Tham mưu, tổng hợp danh sách đại diện người có công tiêu biểu, đề nghị thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Đề xuất phương án tổ chức Đoàn đại biểu huyện đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Cầu Nhe, Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước dịp kỷ niệm 27/7/2024.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các Văn bản thi hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 về Ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, thành phố và của huyện đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng theo quy định hiện hành.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng, triển khai Kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện năm 2024.

Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo thẩm quyền.

Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ, Đài tưởng niệm Liệt sĩ Lương Khánh Thiện.

Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Thực hiện kịp thời, đúng, đủ các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Tiếp nhận và cấp phát kịp thời quà của Chủ tịch nước, thành phố, huyện và các tổ chức, cá nhân nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ theo quy định.

Tiếp tục rà soát, đề nghị giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công với cách mạng theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Tổng hợp kết quả hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, liệt sĩ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan đề xuất phương án đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thương binh Liệt sĩ đảm bảo thiết thực, trang trọng phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn huyện.

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện

Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng chương trình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại: Đài Tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ, Đài tưởng niệm Liệt sĩ Lương Khánh Thiện; Xây dựng lịch các đoàn lãnh đạo huyện thăm, tặng quà đại diện các gia đình người có công tiêu biểu.

Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu của huyện đi viếng Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia đường 9, Nghĩa trang Cầu Nhe, Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước dịp kỷ niệm 27/7/2024.

3. Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định. Phân công cán bộ, chiến sĩ phục vụ Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ, Đài tưởng niệm Liệt sĩ Lương Khánh Thiện.

4. Công an huyện

Triển khai thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương thuộc thẩm quyền của ngành Công an: công nhận người có công, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng do ngành Công an trực tiếp quản lý.

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ khi các địa phương tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Nắm chắc tình hình và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách đối với người có công, các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ trên mạng Internet những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố và huyện về người có công.

5. Phòng Nội vụ

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1637/KH-UBND ngày 14/3/2014 của UBND thành phố về thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt nam anh hùng"; đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sĩ theo Thông tư số 44/TBXH-VHC-LB ngày 08/4/1985 của Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Viện Huân chương (nay là Ban Thi đua khen thưởng trung ương).

Tiếp tục rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 04 năm 2013, Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; thăm, tặng quà đại diện gia đình người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ đảm bảo Luật ngân sách theo quy định.

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các xã, thị trấn thực hiện chính sách ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định tại mục 7, mục 8, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan.

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các xã, thị trấn thực hiện tốt chính sách, chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp bằng các hình thức ưu tiên giúp đỡ về giống, vật nuôi, cây trồng, thủy lợi phí, chế biến nông sản, lâm sản, áp dụng khoa học- công nghệ trong sản xuất.

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo các trường thực hiện đúng, đủ chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với học sinh thuộc đối

tượng được hỗ trợ. Tăng cường tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, “Uống nước nhớ nguồn”; hướng dẫn, chỉ đạo các trường học đảm nhận, chăm sóc, vệ sinh các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện.

11. Phòng Y tế

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, chỉ đạo các cơ sở Y tế thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh, điều trị cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 theo Quyết định số 1331/QĐ- BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế đối với phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, trong đó cần ưu tiên đối tượng người có công và thân nhân người có công.

12. Phòng Văn hoá và Thông tin

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, cổ động nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, liệt sĩ.

13. Trung tâm văn hóa- thông tin và thể thao huyện

Xây dựng chuyên mục và đưa tin thường xuyên về mục đích, ý nghĩa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; Giới thiệu, biểu dương người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện.

14. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và thực tế của đơn vị, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng;

Tập trung cao việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.

Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng, vướng mắc; đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sĩ; đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; rà soát đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công theo Nghị định số 131/2021/NĐ- CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, thẩm định đối tượng, điều kiện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố.

Các xã, thị trấn cần đổi ngân sách, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực phục vụ cho các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", phục vụ công tác người có công.

Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, triển khai tặng quà của Chủ tịch nước, thành phố tới người có công kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng tiến độ theo chỉ đạo của thành phố, của huyện.

Kiểm tra hiện trạng nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ, có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, tu bổ để phục vụ thăm viếng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân; tổ chức tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ (nếu có) đảm bảo chu đáo, trang trọng; xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hương, thấp nển tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của đơn vị. Quản lý tốt các hoạt động cầu siêu, cầu an của các cơ sở tôn giáo nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ.

Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất, báo cáo nhanh kết quả hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, liệt sĩ về Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội trước ngày 02/8/2024 để tổng hợp Báo cáo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố.

15. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị

- Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kịp thời chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước Ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 theo quy định.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy có kế hoạch hướng dẫn, định hướng các ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện các nội dung, hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên tăng cường việc giám sát các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; vận động thành viên, hội viên và toàn thể nhân dân tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện cùng các cấp, ngành, công đoàn cơ sở, xã, thị trấn vận động cán bộ, công nhân, viên chức và

người lao động tích cực ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách khó khăn, vận động các cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận quân nhân xuất ngũ và con thương binh, liệt sĩ vào làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, các Hội và tổ chức xã hội có Kế hoạch chỉ đạo các hội viên tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

- Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tổ chức chăm sóc, quét dọn các nghĩa trang liệt sĩ; dâng hương, thấp nển tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn về giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị và yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh các đơn vị phản ánh về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Sở LĐ-TB&XH thành phố;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban TCHU, Ban TGHU;
- UBMTTQ và các đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Thanh Thủy